

Số: 232 /PGDĐT-PT

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 02 năm 2019

V/v chỉ đạo xây dựng các đội, nhóm  
từng môn TDTT trong trường THCS  
(sau khi kết thúc Giải thể thao cấp tỉnh  
Năm học 2018 - 2019)

Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Căn cứ sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về công tác giáo dục thể chất trong trường trung học cơ sở.

Căn cứ vào thành tích tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương năm học 2018 - 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một.

Căn cứ vào cuộc họp ngày 21/2/2019 của mạng lưới chuyên môn thể dục thể thao phòng Giáo dục và Đào tạo, căn cứ thực lực, điều kiện thực tế của các trường THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một lập kế hoạch chỉ đạo các trường THCS xây dựng các Đội, nhóm từng môn TDTT trong nhà trường như sau:

### **I. Mục đích yêu cầu:**

#### **1. Mục đích:**

- Nhằm duy trì và phát huy thành tích đạt được trong Hội khỏe Phù Đổng các cấp, tạo điều kiện cho học sinh thường xuyên được luyện tập xuyên suốt các môn thể thao để nâng cao thể lực và giáo dục nếp sống lành mạnh.

- Phát hiện kịp thời để tuyển chọn, bồi dưỡng cho các em có thành tích tốt, tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

#### **2. Yêu cầu:**

- Ban giám hiệu chỉ đạo cho giáo viên, học sinh duy trì việc tập luyện thường xuyên theo kế hoạch và lịch tập của từng môn.

- Ban giám hiệu tạo điều kiện về vật chất, tinh thần theo chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một ít nhất ở mức tối thiểu để Đội, nhóm các môn TDTT hoạt động được.

- Giáo viên được phân công huấn luyện viên "Đội, nhóm" tích cực xây dựng kế hoạch, tập luyện duy trì được sĩ số và chất lượng của các em học sinh.

### **II. Đối tượng :**

Học sinh các trường THCS ( khối 6, khối 7, khối 8) năm học 2018 - 2019.

### **III. Nội dung thực hiện:**

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo Ban giám hiệu các trường thành lập các “Đội, nhóm” TDTT ít nhất một môn hay nhiều môn trong nhà trường và gửi hồ sơ về phòng gồm: Kế hoạch tập luyện, lịch tập, danh sách đội, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra đánh giá xếp loại thi đua về mặt thể chất của nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục chỉ đạo điểm cho các trường THCS củng cố việc thành lập “Đội, nhóm” TDTT xuyên suốt năm học và những năm tiếp theo như sau:

Đơn vị	Môn
THCS Chu Văn An	Bóng rổ nam, bóng chuyền nữ
THCS Hòa Phú	Điền kinh, bóng rổ nữ, bóng đá nam
THCS Phú Hòa	Đá cầu, bóng chuyền nữ
THCS Tương Bình Hiệp	Bóng rổ nữ, bóng đá nữ
THCS Phú Mỹ	Điền kinh, cầu lông
THCS Định Hòa	Điền kinh, bóng chuyền nữ
THCS Trần Bình Trọng	Bóng đá nữ, bóng đá nam
THCS Phú Cường	Bóng chuyền nam
THCS Chánh Nghĩa	Bóng chuyền nam
THCS Nguyễn Thị Minh Khai	Điền kinh nam, nữ
THCS Nguyễn Văn Cừ	Đá cầu nam, nữ
THCS Nguyễn Viết Xuân	Bóng đá nữ

Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất về sắp xếp tiết dạy, mua sắm trang thiết bị thể dục để giáo viên được phân công phụ trách “Đội, nhóm TDTT” thực hiện tốt nhiệm vụ.

Kinh phí Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một sẽ cân nhắc khi khoán kinh phí đầu năm cho các trường.

#### IV. Thời gian, địa điểm thực hiện:

Thời gian: Năm học 2018 - 2019 và liên tục cho những năm tiếp theo. (Hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một chậm nhất tháng 03/2019)

Địa điểm: Tập luyện tại cơ sở trường học.

#### V. Tổ chức thực hiện:

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra thường xuyên, định kỳ các Đội, nhóm TDTT do phòng chỉ đạo. Tiếp thu những báo cáo, đóng góp ý kiến của trường, để Phòng Giáo dục và Đào tạo đề ra những giải pháp phù hợp thực tế nhà trường.

Ban giám hiệu các trường THCS chỉ đạo, phân công, theo dõi giáo viên thể dục xây dựng kế hoạch thành lập các Đội, nhóm và duy trì tập luyện xuyên suốt trong năm học và những năm tiếp theo. Xây dựng lịch tập, dự trù kinh phí mua sắm dụng cụ tập luyện phù hợp với các môn chỉ đạo của phòng.



Đối với các đội bóng, huấn luyện viên tổ chức thi giao lưu giữa các đội trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một 01 tháng đến 1,5 tháng một lần. Đối với môn điền kinh cuối tháng kiểm tra thành tích một lần báo cáo về bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là kế hoạch chi đạo điểm xây dựng các Đội, nhóm từng môn TDTT trong trường THCS năm học 2018 - 2019 và những năm tiếp theo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban giám hiệu các trường triển khai thực hiện nhằm kịp thời duy trì phong trào TDTT trong nhà trường cho những năm kế tiếp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT,CM, D15.

**TRƯỞNG PHÒNG**



*Nguyễn Văn Chệt*

